
(สำเนา) 
รายงานการประชุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง  ประจำปี  พ.ศ. 2566 
ครั้งท่ี  1 / 2566 

วันท่ี 20 เมษายน  พ.ศ. 2566 
ณ  อาคารหอประชุมและกิจการสภาท้องถิ่น 

*************************************************** 
ผู้มาประชุม 
  1. นายจันทบาล  สีงาม  ประธานสภา อบต.หัวเรือ 
  2. นายปริญญา  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 3 

3. นายไพรัช  วงศ์อุดม  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 5 
  4. นายเจริญ  อุลัยศรี  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 6 
  5. นายทวี  สุบุญ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 7 

6. นางสาวพรพันธ ์ ทาจิตต์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 
  7. นางสาวประมวล จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 9 

8. นางสาวศรีประไพ จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 10 
  9. นายสมพงษ์  หอมหวล สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 12 
  10. นายณรงค์  จันชะนะ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 13 

11. นายสุพจน์  จอมหงษ์ สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 14 
12. นายมณี  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 15 

  13. จ่าสิบเอกสุชาติ วรรณภูชา เลขานุการสภา อบต.หัวเรือ 
    
ผู้ไม่มาประชุม   

1. นายวิลัย  วิลัยคำ  รองประธานสภา อบต.หัวเรือ 
2. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 4 
3. นางราตร ี  ศิริคุณ  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 11 
4. นายพิมล  สายแวว  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 16 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นางประภาพร  เลาหะวนิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  2. นางบังอร  คำพันธ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  3. นายวิรชัย  หอมหวล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
  4. นายสุริยา  สายแวว  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 

5. นางนวลจันทร์ แสนโสม  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
6. นางสาวกรวรรณ นิธิศธานี  ผู้อำนวยการกองคลัง 

  7. นางสาวพวงเพชร จอมหงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
8. นางสาวบุษกร  อยู่ชา  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

  9. นางสาวนุชิดา  พิมพ์หล่อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้ทราบถึงระเบียบวาระการประชุมให้ท่ีประชุมได้ทราบ และได้มี  
ประธานสภา               สมาชิก อบต.ได้ขออนุญาตลา 4 ท่าน คือ 1. นายวิลัย วิลัยคำ สมาชิก อบต. หมู่ 1 
 2. นายสุริยัน  เพิ่มพูล  สมาชิก อบต.หมู่ 4  3. นางราตรี  ศิริคุณ สมาชิก อบต.หมู่ 11 
 4. นายพิมล  สายแวว  สมาชิก อบต. หมู่ 16 

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่านมา เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2566 
นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีประชุมได้รับสำเนารายงานการประชุม เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมกับ 
ประธานสภา  หนังสือเชิญประชุม มีสมาชิก อบต.ท่านใดจะแก้ไขข้อความใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย 
ท่ีประชุม ไม่มีการแก้ไข 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี  3 กุมภาพันธ์ 2566 
ประธานสภา อบต. หรือไม่ 
มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา เมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติเป็น 

เอกฉันท์ ดังนี้ 
  - รับรอง  12  เสียง 
  - ไม่รับรอง  -   เสียง 
  - งดออกเสียง  -   เสียง  

ระเบียบวาระที่ 3        เร่ือง  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินของสมาชิกสภา อบต.หัวเรือ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงถึงการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของสมาชิก อบต. 
ประธานสภา อบต. หัวเรือ 
น.ส.นุชิดา  พิมพ์หล่อ ได้ช้ีแจงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ผู้บริหารท้องถิ่น    ประธานกรรมการ 
 2. รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  กรรมการ 
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน กรรมการ 
 4. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารคัดเลือก จำนวน 3 คน  กรรมการ 
 5. ผู้แทนภาคราชการและหรือรัฐวิสาหกิจท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า  

   3 คน        กรรมการ 
6. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 
    6 คน         กรรมการ 
7. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการและเลขานุการ 
8. หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีจัดทำแผน   ผู้ช่วยเลขานุการ 
และสมาชิก อบต.หัวเรือท่ีเป็นตัวแทนของสมาชิก อบต.หัวเรือ ของคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น ได้หมดวาระลงจะต้องได้คัดเลือกกันใหม่ ซึ่งคนเก่าท่ีเป็นคณะกรรมการ 
ดังกล่าว ประกอบด้วย 
1. นายสมพงษ์  หอมหวล สมาชิก อบต.หมู่ 12 
2. นายทวี  สุบุญ  สมาชิก อบต. หมู่ 7 
3. น.ส.ศรีประไพ  จอมหงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ 10 
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ซึ่งเราสามารถเลือกคนเก่าได้ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้เสนอช่ือสมาชิก อบต. จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบต. พัฒนาท้องถิ่น 
นายมณี  รุ่งเรือง  ได้ขอเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของสมาชิก อบต.หัวเรือ จำนวน 3 คน เป็น 
สมาชิก อบต.หมู่ 15 คณะกรรมการชุดเดิม 
นายสมพงษ์  หอมหวล , นายทวี  สุบุญ ,        น.ส.ศรีประไพ  จอมหงษ์      
สมาชิก อบต.หมู่ 12 , สมาชิก อบต.หมู่ 7 , สมาชิก อบต.หมู่ 10    ทุกคนยินยอมท่ีจะเป็นคณะกรรมการ 

พัฒนาท้องถิ่น 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่า คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีสมาชิก อบต.หัวเรือ  
เลขานุการสภา อบต. ได้คัดเลือกจำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. นายสมพงษ์  หอมหวล สมาชิก อบต.หมู่ 12 
2. นายทวี  สุบุญ  สมาชิก อบต. หมู่ 7 
3. น.ส.ศรีประไพ  จอมหงษ์ สมาชิก อบต. หมู่ 10 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินของ     
                 สมาชิก อบต.หัวเรือ 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้เจ้าหน้าท่ีได้ช้ีแจงถึงการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประธานสภา อบต. ท้องถิ่นของสมาชิก อบต.หัวเรือ 
น.ส.นุชิดา  พิมพ์หล่อ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
นักวิเคราห์นโยบายและแผน  1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
    2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น จำนวน 2 คน 
    3. ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 
    4. หัวหน้าส่วนราชการท่ีคัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน 
    5. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน 

และสมาชิก อบต.หัวเรือท่ีเป็นตัวแทนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้หมดวาระลง จะต้องได้คัดเลือกกันใหม่  ซึ่ งคนเก่าท่ีเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. นายพิมล  สายแวว สมาชิก อบต. หมู่ 16 
2. นางราตรี  ศิริคุณ    สมาชิก อบต. หมู่ 11 
3. น.ส.พรพันธ์  ทาจิตต์ สมาชิก อบต.หมู่ 8 
ซึ่งเราสามารถเลือกคนเก่าได้ 

นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้เสนอช่ือสมาชิก อบต. จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการติดตาม 
ประธานสภา อบต. และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
นายมณี  รุ่งเรือง  ได้เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของสมาชิก อบต. 
สมาชิก อบต. หมู่ 15 หัวเรือ จำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการชุดเดิม 
น.ส.พรพันธ์  ทาจิตต์ ยินยอมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว 
สมาชิก อบต. หมู่ 8 
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จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เลขานุการสภา อบต. ท้องถิ่นที่สมาชิก อบต.หัวเรือ ได้คัดเลือก จำนวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. นายพิมล  สายแวว  สมาชิก อบต. หมู่ 16 
2. นางราตรี  ศิริคุณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
3. น.ส.พรพันธ์  ทาจิตต์  สมาชิกสภา อบต.หัวเรือ หมู่ 8 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
       คร้ังที่ 7/2566 

นายจันทบาล  สีงาม ได้ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้ช้ีแจงเหตุผลของการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 7/2566 และระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณ 
จ.ส.อ.สุชาติ  วรรณภูชา ได้ช้ีแจงถึงการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ปลัด อบต.  ครั้งท่ี 7/2566 ดังนี้ 
   โอนลด   

1. แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป  ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ : ครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด 36,000 BTU จำนวน          
4 เครื่องๆ ละ 45,500.- บาท งบประมาณ 2,000.- บาท 

2. แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป  ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ : จัดหาโต๊ะ
อเนกประสงค์ งบประมาณ 3,000.- บาท 

3. แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป  ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ : ติดต้ังผ้าม่าน 
งบประมาณ 5,500.- บาท 

4. แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป  ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ : ครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 18,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
500.- บาท 

5. แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป  ประเภท : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเลคทรอนิกส์ 
รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 500.- บาท 

6. แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ประเภท : ครุภัณฑ์สนาม  
รายการ : เต็นท์สนาม จำนวน 3,000.- บาท 

7. แผนงาน : การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ประเภท : ครุภัณฑ์อื่น  
รายการ : โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลท่ี 10 จำนวน 1 ซุ้ม จำนวน  
           1,000.- บาท 

8. แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา  ประเภท : ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
รายการ : ก่อสร้างโรงจอดรถภายใน อบต.หัวเรือ จำนวน 1,000.- บาท 

9. แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา  ประเภท : ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
รายการ : โครงการปรับปรุงห้องน้ำภายใน อบต.หัวเรือ จำนวน 1,000.- บาท 

10.  แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา  ประเภท : ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  
 รายการ : โครงการเสริมดินไหล่ทางถนนภายในเขต อบต.หัวเรือ จำนวน  
 500.- บาท 
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   11. แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา  ประเภท : ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค  

      รายการ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขต อบต.หัวเรือ จำนวน  
      1,000.- บาท 
โอนเพิ่ม   
1.  แผนงาน : บริหารงานท่ัวไป  ประเภท : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 

รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง จำนวน 
19,000.- บาท เป็นรายการท่ีต้ังขึ้นใหม่ 

สำหรับรายละเอียดท่ีขอโอนงบประมาณก็ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 7 ก็อยู่กับสมาชิก อบต.ทุกท่าน และการโอนครั้งนี้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภา อบต.หัวเรือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 

นายจันทบาล  สีงาม ตามท่ีปลัด อบต. ได้ช้ีแจงถึงสาเหตุการโอนงบประมาณและระเบียบว่าด้วยการโอน 
ประธานสภา อบต. งบประมาณ มีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยจะลุกอภิปรายขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม  ไม่มีใครลุกอภิปราย 
นายจันทบาล  สีงาม ขอมติท่ีประชุมว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ประธานสภา อบต. ครั้งท่ี 7/2566 หรือไม่ 
มติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันทใ์ห้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 

7/2566 เป็นเอกฉันท์ ดังนี ้
  - เห็นชอบ 12  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
  - งดออกเสียง   -   เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อื่นๆ 
นายจันทบาล  สีงาม ได้แจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบว่าจะมีการประชุมกำนัน, ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ในวันท่ี  
ประธานสภา อบต. 25 เมษายน 2566 ท่ีบ้านหนองจอก หมู่ ท่ี 4 ซึ่งอยู่ในช่วงการฝึกอบรม อปพร. 

ระหว่างวันท่ี 24 – 28 เมษายน 2566 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะมีสมาชิก อบต.ร่วม
ด้วย 11 คน ท่ีเหลือ 5 คน ขอให้ไปร่วมประชุมกำนัน, ผู้ใหญ่บ้านสัญจรด้วย การเกิด
อัคคีภัยท่ีบ้านหนองมุกไฟช็อตอยู่เสาไฟฟ้า รถดับเพลิงของ อบต.หัวเรือมาช้าประมาณ 
40 นาที และวันนี้สมาชิก อบต.หัวเรือท่ียังไม่ได้ถ่ายรูป ขอให้ถ่ายรูปด้วยเพื่อจะมา
จัดทำทำเนียบสมาชิก อบต.หัวเรือของเรา 

นายสมพงษ์  หอมหวล ได้ช้ีแจงถึงผู้บริหาร อบต. อยากทำถนน คสล.เพิ่มเติมถนนเส้นอ้อมโรงเรียนนารนีุกูล 2  
สมาชิก อบต. หมู่ 12 และสอบถามผู้อำนวยการกองคลัง การชำระภาษีค่าใบอนุญาตปีละ 200 บาท ได้แจ้ง

ยกเลิกแล้วแต่ก็มีหนังสือมาจัดเก็บอยู่ 
นายเจริญ  อุลัยศรี ถ้ามีงบประมาณบ้านหนองเม็กก็มีปัญหาความเดือดร้อนถนน คสล. ซอยรุ่งโรจน์  
สมาชิก อบต.หมู่ 6 อยากจะดำเนินการก่อสร้างต่อให้เสร็จตลอดสาย รวมทั้งท่อระบายน้ำซอยสามัคคี       

ท่ีชำรุด อยากจะได้ท่อระบายน้ำขนาด 40 เซนติเมตร ไปวางด้วย รวมท้ังการจัดหารถ 
1669 ก็ขอให้ดำเนินการจัดทำให้เร็วๆ ด้วย 
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น.ส.ศรีประไพ  จอมหงษ์  ความเดือดร้อนของบ้านอ้น หมู่ท่ี 10 ก็คือปัญหาไม่มีท่อระบายน้ำข้างถนนท่ีก่อสร้าง  
สมาชิก อบต. หมู่ 10 จะมีก็เฉพาะทางเข้าบ้านประชาชน ถ้ามีงบประมาณก็ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแก้ไขปัญหานี้

ด้วย 
นายทวี  สุบุญ อยากให้มีการสอบเขตท่ีสาธารณะ เพราะชาวบ้านได้ลุกล้ำเข้ามามากแล้ว ส่วนโครงการ 
สมาชิก อบต. หมู่ 7 จ่ายขาดเงินสะสม อยากให้ดำเนินการในช่วงฝนยังไม่มา และอยากจะขอท่อระบายน้ำ 

ขนาด 60 เซนติเมตร ไปแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง รวมท้ังไฟฟ้าแสงสว่างหน้าบ้านคุณหมอ
จิตรา ท่ีใช้ไฟฟ้าของตัวเอง ค่าไฟท่ีเสียแพงมาก อยากจะให้ช่างไฟฟ้าไปดูให้ด้วย 

นายมณี  รุ่งเรือง บ้านทุ่งขามเหนือ อยากได้ถนนลูกรัง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน  
สมาชิก อบต. หมู่ 15 ขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาด้วย 
น.ส.พรพันธ์  ทาจิตต์ ขอขอบคุณผู้บริหาร อบต.หัวเรือ และสมาชิก อบต.ท่ีไปร่วมงานในวันท่ี 13 เมษายน  
สมาชิก อบต. หมู่ 8 2566 ท่ีหนองจำนัก รวมท้ังการสำรวจท่ีสาธารณะหนองจำนัก รวมท้ังปัญหาความ

เดือดร้อนของบ้านหนองจำนัก อยากจะบุกเบิกถนนและวางท่อระบายน้ำท่ีมีปัญหา    
น้ำท่วมขัง 

นางบังอร  คำพันธ์ , น.ส.พวงเพชร  จอมหงษ์   
รองนายก อบต.,      ผอ.กองการศึกษา  ได้ช้ีแจงการจัดงานบุญบั้งไฟตำบลหัวเรือ ประจำปี 2566 

ให้ท่ีประชุมได้รับทราบ 
น.ส.กรวรรณ  นิธิศธาน ี ได้ช้ีแจงการแจ้งยกเลิกการเสียภาษีของสมาชิก อบต.หมู่ 12 รวมท้ังการใช้จ่ายเงิน 
ผอ.กองคลัง รายรับ – รายจ่าย ให้ท่ีประชุมได้เข้าใจ 
น.ส.นุชิดา  พิมพ์หล่อ ได้ช้ีแจงในกระบวนการจัดทำแผนการแก้ไขและปรับปรุงแผนให้ท่ีประชุมได้เข้าใจ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นายสุริยา  สายแวว ได้ช้ีแจงการบริหารกองทุน LTC และจะมอบถังออกซิเจนและหมอนลม ให้โรงพยาบาล 
เลขานุการนายก ส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเรือ เพื่อไปให้ผู้ป่วยติดเตียงในตำบลหัวเรือได้ยืมใช้ 
นางประภาพร เลาหะวนิช   ได้ตอบข้อซักถามและช้ีแจงให้ท่ีประชุมได้เข้าใจ 
นายก อบต. 
นายจันทบาล  สีงาม ได้ส่ังปิดประชุม เวลา 12.30 น. 
ประธานสภา อบต. 
ปิดประชุม เวลา  ๑2.3๐ น. 
 
 

  (ลงช่ือ) จ่าสิบเอกสุชาติ  วรรณภูชา    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                     (สุชาติ  วรรณภูชา) 

                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นเหลักฐาน 

 
  

(ลงช่ือ)    เจริญ  อุลัยศรี 
               (นายเจริญ  อุลัยศรี) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงช่ือ)  ปริญญา  สายแวว 
             (นายปริญญา  สายแวว) 

            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
(ลงช่ือ)    สุริยัน  เพิ่มพูล 

           (นายสุริยัน  เพิ่มพูล) 
            คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

(ลงช่ือ)   จันทบาล  สีงาม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายจันทบาล  สีงาม) 

         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 


